

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 29-30 มีนาคม 2564

“จूरินทร์” ถกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าหมายปีนี้ 6 ล้านตัน พร้อมอัด 6 มาตรการทำยอด

“จूरินทร์” นำทีมพาณิชย์ ทั้งผู้บริหาร เซลส์แมนประเทศและเซลส์แมนจังหวัด พบสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมประเมินทิศทางตลาดข้าวไทยปี 64 ตั้งเป้าผลักดันส่งออก 6 ล้านตัน พร้อมอัด 6 มาตรการเพิ่มยอดขาย ทั้งเร่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ขยายข้าวจีทูจี ถกคู่ค้าลดภาษี ลดอุปสรรค ลดต้นทุน เร่งขายออนไลน์ ออฟไลน์ ไฮบริด และตามหาพันธุ์ข้าวใหม่

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการ นำทีมกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง โดยมีทูตพาณิชย์จาก 17 ประเทศ ที่นำเข้าข้าวไทยและเป็น ตลาดสำคัญของข้าวไทย และพาณิชย์จังหวัด 20 จังหวัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ ไปพบปะหารือเรื่อง “ทิศทางตลาดข้าวไทยปี 2564 กับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่า เป็นการมาเยี่ยมสมาคมฯ และหารือร่วมกันใน ประเด็นการค้าข้าว โดยมีข้อสรุปในประเด็นเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2564 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2563 ที่ส่งออกได้ 5.7 ล้านตัน โดยจะมุ่งเน้นใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดพรีเมียม ตลาดทั่วไป และตลาดเฉพาะ

ทั้งนี้ ตลาดพรีเมียม ได้เน้นการผลักดันการส่งออกข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย โดยข้าวหอมมะลิตั้งเป้า ขยายตัว เพิ่มขึ้น 4.8% ข้าวหอมไทย เพิ่ม 5.2% ตลาดทั่วไป เน้นข้าวขาวและข้าวหนึ่ง โดยข้าวขาวตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 4.7% ข้าวหนึ่ง เพิ่ม 4.9% ส่วนตลาดเฉพาะ เน้นข้าวเหนียว ข้าวกล้อง และข้าวสี โดยข้าวเหนียวตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 3.6% ข้าวกล้องและข้าวสี เพิ่ม 12.5%

นายจूरินทร์กล่าวว่า สำหรับมาตรการผลักดันการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 ได้กำหนดไว้รวม 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศทั้งหมด เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทยว่าเป็นข้าวที่มี คุณภาพ มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้ Think Rice Think Thailand ถ้าคิดถึงข้าว ต้อง คิดถึงประเทศไทย ทุกสำนักงานฯ และทีมเซลส์แมน ทั้งในประเทศและทั่วโลก จะใช้วิธีนี้ในการทำประชาสัมพันธ์

มาตรการที่ 2 เร่งรัดเปิดตลาดการขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) โดยได้กำหนดไว้ทั้งหมด 4 ตลาดใหญ่ ประกอบด้วยอินโดนีเซีย ที่ไม่กี่ปีก่อนที่ผ่านมาก็ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ กระทรวงพาณิชย์ลงนามเอ็มโอยูกับอินโดนีเซีย เปิดตลาดข้าวอินโดนีเซีย 4 ปี จำนวน 4 ล้านตัน ตลาดบังกลาเทศ ที่ ประชุม ครม. ได้ให้ความเห็นชอบในการทำเอ็มโอยูเป็นเวลา 5 ปี ปริมาณ 5 ล้านตัน ตลาดอิรัก ซึ่งเป็นตลาดที่ไทย ประสบปัญหาหลายปีที่ผ่านมา เพราะมีผู้ส่งออกข้าวไทยรายหนึ่งส่งข้าวด้วยคุณภาพไปขาย ทำให้อิรักแบนข้าวไทย เป็นเวลาหลายปี ขณะนี้ประสบความสำเร็จแล้ว อิรักเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปประมูลขายข้าวในอิรัก ได้แล้ว แต่ยังคงติดเรื่องความเข้าใจมาตรฐานข้าวขาว 100% โดยเข้าใจว่าข้าวขาว 100% ของไทย คือ ข้าวขาว 5% ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจ และการส่งข้าวไปยังอิรัก ต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย ขณะนี้ไทยไม่มีสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย จะมีการเจรจาขอปรับเงื่อนไขลดอุปสรรค และตลาดจีน ที่ได้ทำเอ็ม โอยูในอดีตและจีนยังมีภาระตามเอ็มโอยูที่ต้องนำเข้าข้าวอีก 3 แสนตัน ซึ่งจะต้องเร่งรัดผลักดันต่อไป

มาตรการที่ 3 กำหนดว่าในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) จะต้องหยิบประเด็นขอให้ประเทศคู่เจรจาลดภาษีนำเข้าข้าวในตลาดสำคัญ กับทั้งเม็กซิโก สหภาพยุโรป (อียู) สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ และนำประเด็นการเจรจาอุปสรรคการนำเข้าข้าวในกระบวนการขั้นตอน ประเด็น เงื่อนไขอื่นๆ ไว้ในการเจรจาด้วย

มาตรการที่ 4 จับมือร่วมกับกระทรวงอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลดต้นทุนการส่งออก เช่น ค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 5 เร่งรัดขยายช่องทางการตลาด ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ออนไลน์ และไฮบริด โดยทีมเซลล์แมนประเทศ จะต้องเร่งดำเนินการ และจัดกิจกรรม

มาตรการที่ 6 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงพาณิชย์ ในการแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ โดยจะจัดกิจกรรมประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของทุกภาคส่วน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวหอม ข้าวนุ่ม และข้าวแข็ง มุ่งเน้นทั้งกระบวนการปลูก การผลิต การสี และรสชาติ เพื่อนำพันธุ์ข้าวที่ประกวดมาเทียบกับปัจจุบันว่าดีกว่าแค่ไหน อย่างไร และจะได้ทำไปทำการค้าเชิงพาณิชย์และขยายตลาดส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวในตลาดโลกต่อไป

นายจรินทร์กล่าวว่า ขอยกตัวอย่างตลาดหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการสร้างอัตราการขยายตัวได้สูงมาก คือ ตลาดแคนาดา โดยทีมเซลล์แมนประเทศที่โตรอนโตประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เปิดตลาดข้าว เพิ่มการนำเข้าข้าวไปแคนาดาจากปี 2562 คือ 80,000 ตัน เป็น 120,000 ตันในปี 2563 เพิ่มขึ้น 21% โดยมีกลยุทธ์หลัก เช่น มุ่งเน้นการขายข้าวไทยออนไลน์ไปยังผู้บริโภคและตัวแทนค้าส่งที่สำคัญ ทำประชาสัมพันธ์ข้าวไทยไม่ต้องรับประทานแบบวิถีไทยเท่านั้น สามารถนำไปประยุกต์กับอาหารพื้นถิ่นของแคนาดาได้ เช่น ทำสลัดข้าว เป็นต้น และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสอนทำอาหารในประเทศแคนาดาและโปรโมตข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแคนาดา ประชาสัมพันธ์ว่าข้าวไทยเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ มีน้ำตาลต่ำ โดยคนแคนาดามีน้ำตาลในเลือดสูงถึง 128 เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นของทีมเซลล์แมนประเทศที่แคนาดา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว นายจรินทร์ ได้ลงนามเอ็มโอยู หรือข้อตกลงการค้าข้าวกับประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ผ่านการอนุมัติจาก ครม. ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกระทรวงการค้าแห่งประเทศอินโดนีเซีย

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“ทำข้าว-โรงสี” ติดประกาศไม่รับซื้อข้าวหอมพวง

ชวานาสะอื่น! “ทำข้าว-โรงสี” ติดประกาศไม่รับซื้อข้าวหอมพวง เควัง บางรายขายได้โดนกดราคายับ ผู้โพสต์ผวา อิทธิพลมืดโดนลอยแพ ขอแจ้ง เตือนชวานา รับทราบเท่านั้น

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเฟสบุก “เรื่องเล่าชวานา” โพสต์สนั่นว่า “โรงสี-ทำข้าว” ประกาศไม่รับซื้อข้าวหอมพวง ไม่รับซื้อข้าวเขียวทุกชนิด ราคาข้าวในช่วงนี้ขาลงทุกตัว โดนกดราคาสารพัด บางรายโรงสี ไม่ต้องไปขายจังหวัดอื่น จังหวัดโน้นนี่ ปิด ก็จำต้องขายถูกๆ

ขณะที่ผู้โพสต์เอง ก็กล้าๆ กลัวๆ ว่าเดือดร้อน! โหมครีบขวานาบ้านเรา...ขายได้แต่กดราคาสุดๆ เอ้อ!!! เวิร์กกรรม..ผมไม่ได้พลาดไปถึงโรงสีนะครับ ก็แค่บอกขวานาด้วยกันเฉยๆ เพราะถ้ากระจายข่าวไว้ ว่าใครเป็นคนบอกข่าว ก็กลัวถูกโรงสีอื่น ไม่รับซื้อข้าวเปลือกด้วย

ข้าวหอมพวง หรือ ข้าวหอมเวียดนาม หรือ ข้าวจัสมิน แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ เมื่อประมาณกุมภาพันธ์ ปี 2562 เป็นความต้องการของโรงสีที่มีความต้องการให้ขวานาปลูก นอกจากจะได้ราคาสูงแล้ว ยังมีค่าเหยียบเบรกอีกตันละ 200 บาท จนทำให้ข้าวชนิดนี้เกิดกระแสฟีเวอร์มาก จนทำให้หน่วยงานราชการปั่นป่วนเกรงว่าข้าวชนิดนี้จะทำลายตลาด

โดยการปลอมปนไปในข้าวหอมมะลิ พยายามออกอุบายเพื่อให้โรงสีปฏิเสธรับซื้อ ซึ่งในช่วงแรก ก็ไม่สามารถทำได้ แต่มาในช่วงปลายปี 2563 ไปผสมในข้าวหนึ่ง จนทำให้ตลาดข้าวหนึ่งป่วน หลายโรงถูกตีกลับ จนเป็นเหตุทำให้ความนิยมข้าวนี้ลดลง จนกระทั่งความต้องการเริ่มน้อยลงตามลำดับ

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวงวดที่ 21 ชดเชย 3 ชนิด “หอมปทุมธานี”ราคาพุ่ง งดจ่าย 2 งวดติด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 21 ชดเชย 3 ชนิด เผย “ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี” ราคาพุ่งเกินเพดานประกัน ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเป็นงวดที่ 2 ติดต่อกัน ระบุ “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” ยังได้รับเงินสูงสุด “ข้าวเปลือกเจ้า” ต่ำสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 29 มี.ค.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 21 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 22-28 มี.ค.2564 จำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยทั้ง 3 ชนิด จ่ายชดเชย 21 งวดติดต่อกัน เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ แต่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไม่ต้องจ่ายเป็นงวดที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่ราคาขยับสูงขึ้นเกินเพดานประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 11,813.33 บาท มีส่วนต่างต้นละ 2,186.67 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,781.50 บาท มีส่วนต่างต้นละ 218.50 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,314.42 บาท ไม่มีส่วนต่างต้องจ่าย และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 11,570.54 บาท มีส่วนต่างต้นละ 429.46 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 21 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 34,986.72 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 6,555 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 6,871.36 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

ส่งออกก.พ.64 กลับมาหดตัว 2.59% มั่นใจไตรมาส 2 เห็นจุดเริ่มต้นการฟื้นตัวชัดเจน

ส่งออกเดือนก.พ.64 ทำได้มูลค่า 20,219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.59% กลับมาติดลบอีกครั้ง หลังจากเพิ่งบวกไปได้ 2 เดือน แต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี คาดมี.ค.ไปต่อ และจะเห็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของส่งออกอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป มั่นใจทั้งปียังทำได้ตามเป้า 4%

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนก.พ.2564 มีมูลค่า 20,219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.59% เป็นการกลับมาหดตัวอีกครั้ง หลังจากเพิ่งขยายตัวเป็นบวกได้ 2 เดือนติดต่อกันก่อนหน้านี้ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจและเป็นสัญญาณดี เพราะมูลค่าเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,211.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.99% โดยเกินดุลการค้า 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดส่งออกรวม 2 เดือนปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่า 39,925.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.16% นำเข้ามูลค่า 40,120.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.77% ขาดดุลการค้า 195.2 ล้านดอลลาร์

ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกในเดือนก.พ.2564 ลดลง มาจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ลดลง 4% โดยหดตัวอีกครั้งในรอบ 3 เดือน แต่ก็ไม่น่าห่วง เพราะยอดส่งออกที่ลดลงมาจากแรงฉุดของการส่งออกทองคำที่ลดลงถึง 93% ขณะที่สินค้าอื่นที่ลดลง เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ลด 7.2% สิ่งทอ ลด 12.5% อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทราวนซิสเตอร์และไดโอด ลด 6.6% ส่วนเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เพิ่ม 20.2% สินค้าเกี่ยวเนื่องน้ำมัน เพิ่ม 14.8% คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม 12.7% เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่ม 12.3% แผงวงจรไฟฟ้า เพิ่ม 9.5% รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม 3.6% ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่ม 24.8%

สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 7% ขยายตัว 3 เดือนต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ขยายตัวเพิ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพิ่ม 46.6% ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง กระจับปี่และแปรรูป เพิ่ม 42.9% ยางพารา เพิ่ม 22.9% อาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 20.7% สิ่งปรุงรสอาหาร เพิ่ม 3.4% แต่น้ำตาลทราย ลด 35.5% อาหารทะเลแช่แข็งกระจับปี่และแปรรูป ลด 10.9% ไข่สดแช่แข็งและแปรรูป ลด 7.6% ข้าว ลด 4.9%

ทางด้านตลาดส่งออก มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยตลาดหลัก เพิ่ม 10.1% จากการเพิ่มขึ้นของญี่ปุ่น 6.5% สหรัฐฯ เพิ่ม 19.7% และสหภาพยุโรป 15 ประเทศ เพิ่ม 0.2% ตลาดศักยภาพสูง ลด 5.2% เช่น เอเชียเดิม 5 ประเทศ ลด 17.3% CLMV ลด 4.2% ฮองกง ลด 36.7% ไต้หวัน ลด 2.5% แต่จีน เพิ่ม 15.7% อินเดีย เพิ่ม 8.9% เกาหลีใต้ เพิ่ม 10.9% ตลาดศักยภาพระดับรอง เพิ่ม 7.3% เช่น ทวีปออสเตรเลีย เพิ่ม 18.3% ทวีปแอฟริกา เพิ่ม 16.3% ลาตินอเมริกา เพิ่ม 14% แคนาดา เพิ่ม 0.8% แต่ตะวันออกกลาง ลด 9.9% สหภาพยุโรป 12 ประเทศ ลด 2.2% และตลาดอื่นๆ ลด 87.5% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลด 93%

นายภูสิตกล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกในเดือนมี.ค.2564 คาดว่าจะยังดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ฐานปีก่อนเดือนมี.ค.2563 อยู่ในระดับสูงถึง 22,330.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะตอนนั้นมีการส่งออกทองคำและอากาศยาน ทำให้ไตรมาสแรกปีตัวเลขน่าจะยังติดลบ แต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของส่งออก โดยทั้งปี ยังมั่นใจว่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า 4%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก มาจากการกระจายวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาค ทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของคู่ค้าสูงขึ้น สหรัฐฯ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จะช่วยหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและระดับ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลบวกต่อสินค้าที่เกี่ยวข้อง และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยดีขึ้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 515-520 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2011) เพิ่มขึ้นจากระดับ 510-515 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวจากเวียดนาม

มีรายงานว่า บริษัท the Vietnam Southern Food Corporation (VINAFOOD II) ได้ลงนามข้อตกลงขายข้าวจำนวน 50,000 ตัน ให้แก่บังคลาเทศในราคา 605 เหรียญสหรัฐต่อดัน (cost, insurance and freight) (คิดเป็นประมาณ 520 เหรียญสหรัฐต่อดัน FOB) โดยคาดว่าจะเริ่มมีการส่งมอบในเดือนเมษายนเป็นต้นไป

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม-5 เมษายน 2564 จะมีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย 11 ลำ เข้ามาจอดรับขนถ่ายสินค้าข้าว (breakbulk ships) ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 192,300 ตัน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลว่า ในเดือนมีนาคม 2021 นี้ เวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 450,000 ตัน มูลค่าประมาณ 246 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณลดลงประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2564) เวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 1.1 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 606 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณลดลงประมาณ 30.4% และมูลค่าลดลงประมาณ 17.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 308,472 ตัน มูลค่าประมาณ 167.71 ล้านดอลลาร์ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 543.7 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยปริมาณลดลง 42% และมูลค่าลดลง 29.6% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 21.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2021 ที่ผ่านมามีปริมาณลดลง 11.3% มูลค่าลดลง 12.6% และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลงประมาณ 1.5% (ในเดือนมกราคม 2021 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 347,774 ตัน มูลค่าประมาณ 191.88 ล้านดอลลาร์ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 551.7 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ทั้งนี้ ในช่วงในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) มีการส่งออกข้าวแล้วประมาณ 656,045 ตัน มูลค่าประมาณ 359.46 ล้านดอลลาร์ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 547.9 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยปริมาณลดลง 29.4% มูลค่าลดลง 16.5% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเวียดนามส่งออกจำนวน 101,350 ตัน ตามด้วยประเทศฟิลิปปินส์ 86,003 ตัน ประเทศไต้หวัน 20,000 ตัน ประเทศกาน่า 10,202 ตัน ประเทศสิงคโปร์ 7,263 ตัน ประเทศมาเลเซีย 6,341 ตัน ฮองกง 5,368 ตัน ใต้หวัน 2,484 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 255,874 ตัน มูลค่าประมาณ 137.625 ล้านดอลลาร์ (ปริมาณลดลง 28.34% เมื่อเทียบกับปีก่อน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 39% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 38.29% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 159,198 ตัน มูลค่าประมาณ 83.633 ล้านดอลลาร์

เหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 140.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 24.27% และ 23.27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศกาน่าประมาณ 49,544 ตัน มูลค่าประมาณ 30.059 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 1.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.55% และ 8.36% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศไอวอรีโคสต์ประมาณ 31,387 ตัน มูลค่าประมาณ 16.689 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.78% และ 4.64% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซียประมาณ 23,471 ตัน มูลค่าประมาณ 13.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 75.14% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.58% และ 3.67% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

สิงคโปร์ประมาณ 15,522 ตัน มูลค่าประมาณ 9.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.37% และ 2.57% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ฮองกงประมาณ 14,210 ตัน มูลค่าประมาณ 8.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.17% และ 2.44% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 4,503 ตัน มูลค่าประมาณ 2.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 72.86% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.69% และ 0.81% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ใต้หวันประมาณ 3,877 ตัน มูลค่าประมาณ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 80.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.59% และ 0.59% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 3,745 ตัน มูลค่าประมาณ 2.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 55.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.57% และ 0.63% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ซาอุดีอาระเบียประมาณ 3,406 ตัน มูลค่าประมาณ 2.138 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 38.64% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.52% และ 0.59% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) เป็นต้น สหรัฐฯประมาณ 3,126 ตัน มูลค่าประมาณ 2.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 27.59% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.48% และ 0.69% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 825 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 825 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 765 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 765 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 585 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 585 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice - Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวหนึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice - Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

สหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า ราคาข้าวกัมพูชาในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม “Malys Angkor” ราคาอยู่ที่ประมาณ 825 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันข้าวหอม Sen Kra Ob (SKO) ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 765 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ค้าข้าวระบุว่า ราคาข้าวในขณะนี้ค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก และมีความเป็นไปได้ว่าในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาการขนส่งสินค้าและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ 4,000-5,000 เหรียญสหรัฐต่อดันคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ซึ่งส่งผลให้การส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวนเพียง 76,222 ตัน ลดลงถึง 44.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ รายงานว่า การขยายข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี กัมพูชา-เวียดนาม (Bilateral Trade Facilitation Agreement 2021-2022) นั้น ประเทศกัมพูชาได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า (อัตรา 0%) สำหรับสินค้า 31 รายการ ที่ใช้ C/O Form S สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้า 31 รายการ ดังกล่าว อยู่ในหมวด สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อของสัตว์ปีก ผลไม้จำพวกส้ม มะนาว ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง ขนมอบ และยาสูบ เป็นต้น

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2564 (วันที่ 28 มกราคม 2564) ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 16.69 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 343.2 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 16.64 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 343.94 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.46 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 770.3 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มจากระดับ 37.34 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 772 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.04 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 843.92 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มจากระดับ 40.93 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 845.01 เหรียญสหรัฐต่อดันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.36 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 685.99 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 33.28 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 687.89 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.14 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 743.16 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 36.08 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 745.76 เหรียญสหรัฐต่อดัน และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

หน่วยงาน BULOG (The State Logistics Agency) รายงานว่าได้จัดหาข้าวจากเกษตรกรที่มีการเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตหลักได้แล้วประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อเก็บสต็อกเข้าโครงการของรัฐบาล (the Government's Rice Reserve; CBP) โดยหน่วยงานสามารถจัดหาข้าวจากเกษตรกรได้เฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 ตัน และมีแนวโน้มที่จะจัดหาได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Joko Widodo (Jokowi) ให้สัมภาษณ์ว่าหน่วยงาน BULOG จะดำเนินการจัดหาข้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีนี้ ดังนั้นจึงยังไม่มีคามจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564

ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวกับไทยและเวียดนามถือเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค้าข้าว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซีย (Indonesia's Meteorology and Geophysics agency (BMKG) พยากรณ์ว่าฤดูแล้งในปีนี้จะมาถึงล่าช้ากว่ากำหนด โดยสภาพอากาศจากปรากฏการณ์ La Nina จะยาวนานจนถึงเดือนพฤษภาคมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศโดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศที่เปียกชื้นมากในบางภูมิภาค โดยคาดว่าในพื้นที่บางส่วนของเกาะ Sumatra, Java, Sulawesi และ Papua จะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งในช่วงเดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นรอยต่อฤดูจะเกิดภาวะฝนตกหนักและลมพัดแรง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มได้ในบางพื้นที่ โดยคาดว่าหากในปีนี้ยังคงมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศซึ่งโดยปกติจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายน
ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มการสั่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมมากขึ้น ส่งผลให้ข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 398-403 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้ารายงานว่ามีผู้นำเข้าข้าวจากจีนได้เริ่มนำเข้าข้าวทั้งข้าวบาสมาดิและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจากอินเดียแล้ว โดยคาดว่าในเดือนต่อไป จีนจะนำเข้าข้าวจากอินเดียมากขึ้น โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2020/21 (เมษายน 2020-มีนาคม 2021) ประเทศอินเดียจะส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 400,000 ตัน

สำนักงานข่าวสารและสถิติเชิงพาณิชย์ (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCI) รายงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิประมาณ 391,746 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 1.66 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 23.45% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2021 ที่ผ่านมาก็ส่งออกได้ประมาณ 1.62 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิประมาณ 380,014 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 1.24 ล้านตัน)

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2020-กุมภาพันธ์ 2021 อินเดียส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 15.25 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิประมาณ 4.15 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 11.098 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 81.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (2019/20) ที่ส่งออกได้ประมาณ 8.4 ล้านตัน

ในปีนี้ 2020/21 คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 16-17 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 9.48 ล้านตัน ในปี 2019/20 ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจากประเทศในแถบแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้ เพิ่มมากขึ้น

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2021 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 68.802 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 60.594 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab ประมาณ 20.282 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29.47% ของข้าวที่จัดหาทั้งหมด ตามด้วยแคว้น Uttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 9.7% แคว้น Chattisgarh สัดส่วนประมาณ 8.6% แคว้น Haryana สัดส่วนประมาณ 8.2% แคว้น Telangana สัดส่วนประมาณ 7.1% แคว้น Odisha สัดส่วนประมาณ 9.0% แคว้น Madhya Pradesh สัดส่วนประมาณ 5.4% แคว้น Andhra Pradesh สัดส่วนประมาณ 6.4% แคว้น Bihar สัดส่วนประมาณ 5.1% แคว้น Tamil Nadu สัดส่วนประมาณ 3.8% และแคว้นอื่นประมาณ 7.2% โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 10.145 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17.8288 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 259 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้านรูปี หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ผ่านมา)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

มีรายงานว่า บริษัท the Vietnam Southern Food Corporation ของเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงขายข้าวขาว 5% จำนวน 50,000 ตัน ให้แก่บังคลาเทศในราคา 605 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost, insurance and freight) (คิดเป็นประมาณ 520-522 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB) โดยคาดว่าจะเริ่มมีการส่งมอบในเดือนเมษายนเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของบังคลาเทศ (Bangladesh's Cabinet Committee on Economic Affairs) ได้อนุมัติข้อเสนอนำเข้าข้าวรวม 350,000 ตัน ภายใต้วิธีการจัดซื้อโดยตรง (direct procurement method; DPM) จากประเทศอินเดีย ไทย และเวียดนาม โดยบังคลาเทศจะซื้อข้าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาทิ (non-basmati parboiled rice) จำนวน 150,000 ตัน จากบริษัทจัดหาพัสดุของรัฐปัญจาบ (the Punjab State Civil Supplies Corporation Ltd; PUNSUP) ของอินเดีย และซื้อข้าวจากสภาเกษตรกรแห่งชาติของจังหวัดสกลนคร (Sakonnakhon National Farmers Council) ของประเทศไทยจำนวน 150,000 ตัน และซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน จากบริษัท Vietnam's Southern Food Corporation (VINAFOOD) ของเวียดนาม ซึ่งการนำเข้าข้าวจากหลายแหล่งเป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะต้องพึ่งพาข้าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นพิเศษ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สถานทูตบังคลาเทศที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศเป็นผู้เจรจากับตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าว เกี่ยวกับราคาและข้อตกลงที่จะมีการซื้อขาย

ทางด้านหน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) รายงานผลการประมูลนำเข้าข้าว (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE (PACKAGE-10) UNDER 2020-21) ครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาทิจำนวน 50,000 ตัน (+/- 5%) โดยให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่ารัฐบาลได้อนุมัติให้ซื้อข้าวจากอินเดียในราคา 430.33 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) จากบริษัท PK Agri Link Private Ltd. ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานว่า การประมูลครั้งนี้มีบริษัทจากอินเดีย 2 ราย ยื่นเสนอข้าวจากอินเดียโดยราคาต่ำสุดคือ 417.71 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ส่วนอีกรายเสนอราคา 449.49 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

สำหรับความคืบหน้าการประมูลอีก 2 ครั้ง ซึ่งหน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 11 และ 15 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดประมูลนำเข้าข้าว (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE UNDER 2020-21) ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 ซึ่งจะซื้อข้าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาทิครั้งละจำนวน 50,000 ตัน (+/- 5%) โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 24 และ 28 มีนาคม 2564 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 และ 11 เมษายน 2564 โดยกำหนดให้ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาในเทอม CIF (CIF liner out terms, including cost, insurance, freight and ship unloading costs) สำหรับส่งมอบไปที่ท่าเรือ Chattogram และ Mongla และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้วนั้น มีรายงานการ การประมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีผู้ร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 6 ราย โดยบริษัท PK Agri Link ยื่นเสนอราคาต่ำที่สุดที่ 411.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

จนถึงขณะนี้บังคลาเทศได้จัดประมูลเพื่อซื้อข้าวจากต่างประเทศไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง รวม 560,000 ตัน ซึ่งมีทั้งข้าวหนึ่งและข้าวขาว

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2563-23 มีนาคม 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 614,953 ตัน ลดลงประมาณ 17.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 747,510 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 101,554 ตัน ลดลงประมาณ 27.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 140,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 513,398 ตัน ลดลงประมาณ 15.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 607,063 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 160,923 ตัน ลดลงประมาณ 44.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 290,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,358 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-23 มีนาคม 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 101,925 ตัน ฝรั่งเศส 98,273 ตัน อิตาลี 59,946 ตัน โปแลนด์ 45,636 ตัน สเปน 42,593 ตัน เยอรมนี 41,449 ตัน โปรตุเกส 33,508 ตัน เบลเยียม 28,805 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,427 ตัน สวีเดน 13,298 ตัน ลิทัวเนีย 11,439 ตัน บัลแกเรีย 6,802 ตัน สโลวาเกีย 6,125 ตัน โรมาเนีย 4,930 ตัน อังการี 5,013 ตัน เดนมาร์ก 4,815 ตัน กรีซ 3,273 ตัน ออสเตรีย 2,751 ตัน ไอร์แลนด์ 2,815 ตัน ไชปรัส 1,920 ตัน ฟินแลนด์ 1,403 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-22 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 99,981 ตัน เพิ่มขึ้น 4.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 59,369 ตัน เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 32,195 ตัน เพิ่มขึ้น 16.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 18,355 ตัน เพิ่มขึ้น 14.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากซูรินามจำนวน 16,218 ตัน ลดลง 12.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 74,404 ตัน ลดลง 26.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 60,861 ตัน ลดลง 11.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 58,042 ตัน เพิ่มขึ้น 16.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 58,151 ตัน ลดลง 37.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 50,755 ตัน เพิ่มขึ้น 9.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 90,213 ตัน ลดลง 45.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 16,738 ตัน ลดลง 36.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 10,746 ตัน ลดลง 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 8,317 ตัน เพิ่มขึ้น 622.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตรินิแดดจำนวน 7,518 ตัน ลดลง 13.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-22 มีนาคม 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 59,728 ตัน โปรตุเกส 31,751 ตัน เบลเยียม 29,462 ตัน ฝรั่งเศส 29,180 ตัน อิตาลี 25,607 ตัน โปแลนด์ 17,302 ตัน สเปน 19,297 ตัน เยอรมนี 3,660 ตัน เดนมาร์ก 1,182 ตัน บัลแกเรีย 501 ตัน โรมานี 261 ตัน เป็นต้น (ข้อมูลของสหราชอาณาจักรไม่มีการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 73,535 ตัน เนเธอร์แลนด์ 46,817 ตัน อิตาลี 33,946 ตัน เยอรมนี 30,263 ตัน โปแลนด์ 25,500 ตัน เบลเยียม 20,785 ตัน สาธารณรัฐเชค 20,198 ตัน สเปน 17,224 ตัน สวีเดน 13,980 ตัน สโลวีเนีย 8,593 ตัน บัลแกเรีย 5,057 ตัน เดนมาร์ก 4,241 ตัน ลิทัวเนีย 4,439 ตัน ฮังการี 3,025 ตัน โรมานี 3,756 ตัน โปรตุเกส 2,389 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 95,499 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,040 ตัน ฝรั่งเศส 16,433 ตัน อิตาลี 9,680 ตัน สเปน 5,547 ตัน โปแลนด์ 3,129 ตัน เยอรมนี 1,498 ตัน โปรตุเกส 871 ตัน ลิทัวเนีย 800 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-23 มีนาคม 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 183,982 ตัน เพิ่มขึ้น 41.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 130,370 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 135,285 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 105,017 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 48,697 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 92.08% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,352 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,930 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-23 มีนาคม 2564 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 93,200 ตัน สเปน 24,907 ตัน กรีซ 17,349 ตัน โปรตุเกส 17,465 ตัน เบลเยียม 9,970 ตัน เนเธอร์แลนด์ 7,770 ตัน บัลแกเรีย 4,128 ตัน โรมานี 2,499 ตัน ฝรั่งเศส 1,919 ตัน เยอรมนี 1,492 ตัน โปแลนด์ 1,234 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 784 ตัน เดนมาร์ก 284 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*